



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๔๔๘๑๑

ที่ อว ๘๓๙๓(๑๒).๑/ว.๘๐

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน คณบดี

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๑. เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ สรุปจำนวนชิ้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยบริหารงานบุคคลได้สรุปรายงานจำนวนชิ้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ประชุม พบว่า สรุปรายงานดังกล่าวปรากฏรายชื่อข้าราชการและปรากฏรายชื่อผู้ที่มีมติสัญญาจ้างไปแล้ว ดังนั้นจึงขอให้หน่วยบริหารงานบุคคลตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และตรวจสอบจำนวนที่เสนอขอฯ ให้ถูกต้อง และรายงานที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

๑.๒ แจ้งสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย Miss Montana Coll Torrey

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะวิจิตรศิลป์ ยกเว้นการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จากวุฒิปริญญาเอกเป็นวุฒิปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขให้ไปศึกษาต่อปริญญาเอกภายในระยะเวลา ๓ ปี ตามมติ ก.บ. ซึ่งรวมถึงการบรรจุ Miss Montana Coll Torrey ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E๒๒๐๐๒๖ สังกัดสาขาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ โดยจะครบกำหนดเงื่อนไขไปศึกษาต่อปริญญาเอกภายใน ๓ ปี ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และบุคคลดังกล่าวแจ้งว่าไม่ประสงค์จะไปศึกษาต่อปริญญาเอก และขอสิ้นสุดสัญญาจ้างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

บัดนี้ มหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว และได้แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของ Miss Montana Coll Torrey ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ที่ประชุมรับทราบ

๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓. เรื่อง สืบเนื่อง

ไม่มี

๔. เรื่อง พิจารณา

๔.๑ ผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน ในกรณีที่ไม่มีความคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน ให้เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานเพื่อขอความเห็นชอบแล้วแจ้งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบเป็นการเฉพาะตัวว่า ผ่านหรือไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน นั้น

ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำจำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) นางสาวปิยฉัตร อุดมศรี ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปะไทย

๒. ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ (วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔) นางสาวพรชญา สุวรรณกลาง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์

ที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำทั้ง ๒ รายอึ่ง ที่ประชุมมีมติให้หน่วยบริหารงานบุคคลปรับปรุงขั้นตอนในการแจ้งผลการประเมินผลการทดลองงานฯ ดังนี้ เมื่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลองงานได้ทำการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำในแต่ละรอบการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้เสนอผลการประเมินให้กับคณบดีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะจิตรศิลป์ แล้วแจ้งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบเป็นการเฉพาะตัวว่า ผ่าน หรือไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน

๔.๒ การทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การรับบุคลากร และการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะจิตรศิลป์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ข้อ ๓. ให้คณะกรรมการคัดเลือก เป็นผู้พิจารณา กำหนดขั้นตอนวิธีการคัดเลือก ตลอดจนเงื่อนไขตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและภาระงานที่ต้องปฏิบัติของแต่ละตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้มีความคล่องตัว มีความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ส่วนงานจะได้รับเป็นหลักสำคัญ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการคัดเลือกจัดให้มีการทดสอบหรือประเมินความพร้อมด้านสภาพจิตที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรว่าคณะจิตรศิลป์ควรให้ความสำคัญกับการทดสอบหรือประเมินความพร้อมด้านสภาพจิตที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ควรต้องให้ความสำคัญกับผลการทดสอบสภาพจิตที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และควรพิจารณาประเภทของแบบทดสอบสภาพจิตให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่ด้วย ทั้งนี้ขอให้หน่วยบริหารงานบุคคลหรือไปยังภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์เรื่องแบบทดสอบที่เหมาะสม และให้ใช้เป็นแนวทางสำหรับการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำของคณะวิจิตรศิลป์ในแต่ละรอบที่ประเมินด้วย

๔.๓ สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่

ด้วยสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ จำนวน ๒ กระบวนวิชา ได้แก่ วจ.ถภ. ๒๐๖ และ วจ.ถภ.๒๐๗ เพื่อนำไปบรรจุในโครงสร้างหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการ จากคณะกรรมการวิชาการของคณะวิจิตรศิลป์โดยการแจ้งเวียน แล้ว

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๔.๔ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หรือปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์

ด้วยมหาวิทยาลัยขอให้คณะวิจิตรศิลป์เสนอรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านที่มีผลงานโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นถิ่นทางด้านล้านนาสร้างสรรค์ และสมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์หรือปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ครั้งที่ ๕๕ ประชานา จึงขอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน ๑ ราย โดยเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงาน “แจ้งเป็นเรื่องลับ” ไปยังมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมเห็นชอบ

๔.๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับผู้สมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคุณวุฒิปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าภายในระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและกำหนดให้ส่วนงานรับผิดชอบแสวงหาแหล่งทุนภายนอก หรือกรณีการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยให้ส่วนงานมีส่วนร่วมสมทบทุนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ข้อ ๘ ประกาศหลักเกณฑ์ฯ) โดยจะเริ่มใช้สำหรับการพิจารณาทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติว่า กรณีผู้ที่ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้ที่ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติฯ ดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบในการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกในการศึกษาต่อด้วยตนเอง ทั้งการศึกษาต่อภายในประเทศ หรือ ณ ต่างประเทศ นอกจากนี้ในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ขอให้ทุกภาควิชาพิจารณาในเรื่องของการขอยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคุณวุฒิปริญญาโท ให้ถี่ถ้วน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการศึกษาต่อของผู้ที่ได้รับการขอยกเว้นคุณสมบัติด้วย ดังนั้นจึงขอให้หน่วยบริหารงานบุคคลทำหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบไปยังทุกภาควิชาด้วย

๔.๖ อาจารย์ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบุรณ์ ขออนุญาตสมัครสอบและเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

อาจารย์ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบุรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ขออนุญาตสมัครและเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกใน ๘ หลักสูตรดังนี้

๑. หลักสูตร Film Studies MPhil/PhD (option of joint PhD with Hong Kong University or National University of Singapore), King College, University of London ประเทศอังกฤษ
๒. หลักสูตร Film and Screen Media (MPhil/PhD), Birkbeck, University of London ประเทศอังกฤษ
๓. หลักสูตร PhD in Art, Goldsmiths University of London ประเทศอังกฤษ
๔. หลักสูตร PhD in Art, Design and Media, School of Art, Design and Media, Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
๕. หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Fine and Applied Arts) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖. หลักสูตร PhD in Fine Art, Winchester School of Art, University of Southampton ประเทศอังกฤษ
๗. หลักสูตร PhD in Arts & Humanities – Royal College of Art ประเทศอังกฤษ
๘. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุญาตให้สมัครสอบและเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรที่ ๑ - ๗ โดยต้องมีกำหนดการสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการและลายลักษณ์อักษรอยู่ในช่วงเวลาก่อนกำหนดสิ้นสุดสัญญาจ้างคือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทบทวนหลักสูตรที่ ๘ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เนื่องจากการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกควรศึกษาในสาขาวิชาที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่สอนอยู่ เพราะจะส่งผลต่อการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอนอยู่ด้วย อนึ่ง จากมติที่ประชุมในวาระพิจารณาที่ ๔.๕ ที่ประชุมมีมติว่า กรณีผู้ที่ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้ที่ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติฯ ดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบในการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกในการศึกษาต่อด้วยตนเอง ทั้งการศึกษาต่อภายในประเทศ หรือ ณ ต่างประเทศ ดังนั้นจึงขอให้อาจารย์ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบุรณ์ เติริยมความพร้อมในการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกในการศึกษาต่อหากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อด้วย ทั้งนี้ ขอให้หน่วยบริหารงานบุคคลมีหนังสือแจ้งไปยังบุคคลดังกล่าวต่อไป

๔.๗ การเผยแพร่ข้อมูลในโครงการระบบฐานข้อมูลศิลปะล้านนา

ตามที่คุณช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ เลหาสม อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทย หัวหน้าโครงการระบบฐานข้อมูลศิลปะล้านนา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนให้ดำเนินโครงการฯ ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๓ เชิงรุกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการระบบฐานข้อมูลศิลปะล้านนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิลปะล้านนา รูปแบบสื่อดิจิทัลบนเว็บไซต์ และเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต หัวหน้าโครงการขอส่งมอบเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลศิลปะล้านนาให้แก่คณะวิจิตรศิลป์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ได้พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาในเว็บไซต์รวมถึงเงื่อนไขการเผยแพร่ข้อมูลศิลปะล้านนาในระบบ

ฐานข้อมูลดังกล่าว ก่อนที่จะทำการเผยแพร่ในนามคณะวิจิตรศิลป์อย่างเป็นทางการ และส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ หอศิลป์วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาและเงื่อนไขในระบบฐานข้อมูล และการเผยแพร่ฐานข้อมูลดังกล่าว โดยให้พิจารณาร่วมกับ คณะกรรมการหอศิลป์วัฒนธรรม คณาจารย์จากสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ และหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา และสารสนเทศ พิจารณารายละเอียดเนื้อหาในเว็บไซต์ตลอดจนเงื่อนไขในการนำภาพผลงานในเว็บไซต์ไปใช้ และให้รายงานคณะวิจิตรศิลป์ทราบ เพื่อจะได้นำเข้ารับรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ และเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง)
เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์

- ทราบ
- แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(รองศาสตราจารย์ปกรณ์ภัทร์ จันทะไชยสร)
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์